

Số: /BC-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;
công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng của 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2022**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo Thanh tra thị xã, các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường, xã tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm, kịp thời đảm bảo đúng quy định pháp luật các vụ việc tồn đọng và các vụ việc phát sinh mới; duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm; đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng góp phần quan trọng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác tiếp dân; giải quyết đơn; phòng, chống tham nhũng như sau:

Kế hoạch thanh tra số 32/KH-TT ngày 03/12/2021 của Thanh tra thị xã; Quyết định số 4328/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12/01/2022 về Thực hiện Chương trình số 10-CTr/ThU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025; Văn bản 392/UBND-TT ngày 27/12/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ kê khai tài sản thu nhập; Văn bản số 01/HĐ ngày 10/01/2022 về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2022; Văn bản số 647/UBND-TT ngày 06/5/2022 V/v tổ chức đánh giá công tác PCTN năm 2021; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08/4/2022 thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ThU ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Văn bản số 782/UBND-TT ngày 26/5/2022 V/v đăng ký nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

2. Kết quả tiếp công dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị xã đã tiếp 43 cuộc bằng 54,44 % giám 45,56 % so với 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó định kỳ do Chủ tịch UBND thị xã tiếp theo lịch tiếp 12 cuộc; thường xuyên do Ban Tiếp công dân thị xã tiếp 31 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, việc công nhận lại đất

ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung ở lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công nhận QSD đất ở trước năm 1980; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người có đất bị thu hồi; xây dựng chỉnh trang đô thị; tranh chấp đất đai.

Tại các buổi tiếp công dân thường xuyên, công dân được cán bộ tiếp công dân Thị xã hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lịch tiếp công dân định kỳ được Chủ tịch UBND thị xã và các Phó Chủ tịch UBND thị xã (*theo lịch công tác của UBND thị xã từ đầu tháng*) thực hiện nghiêm túc vào ngày 05 và 20 hàng tháng. Trường hợp đột xuất theo đăng ký nguyện vọng của công dân tại phòng tiếp dân đều được Chủ tịch UBND thị xã giao các phòng, ngành chuyên môn liên quan tiếp và trả lời trực tiếp cho công dân, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong Nhân dân.

3. Kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư:

Tổng số đơn tiếp nhận: 23 đơn/23 vụ việc, bằng 76,67% giám 23,33 % so với 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó tố cáo 03 đơn, kiến nghị, phản ánh 20 đơn. Kết quả xử lý, giải quyết như sau:

3.1. Đơn không đủ điều kiện thụ lý: 02 đơn tố cáo.

3.2. Đơn không thuộc thẩm quyền: 16 đơn/16 vụ việc kiến nghị - phản ánh. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai; giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ các công trình xây dựng; chỉnh trang đô thị. Ban Tiếp công dân thị xã đã chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Hồng Lĩnh - Can Lộc và UBND các phường, xã có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.

3.3. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã: 05 đơn/05 vụ việc (01 tố cáo, 04 kiến nghị - phản ánh). đã giải quyết 05/05 vụ việc = 100%.

- Hiện nay UBND thị xã đang giao Thanh tra thị xã tiếp tục rà soát, kiểm tra các vụ việc tồn đọng, phức tạp, vướng mắc kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết các phường xã để có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời dứt điểm tránh tình trạng vượt cấp, kéo dài.

Hiện nay, UBND thị xã giao Thanh tra thị xã, Tổ công tác tiếp tục rà soát, kiểm tra các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, xã.

Việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến phường, xã hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của Nhân dân, UBND thị xã đã giao UBND các phường, xã, các phòng, ban chuyên môn trả lời bằng văn bản, đồng thời tổ chức đối thoại, giải thích, tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, từng đối tượng hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; do vậy, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân trên phạm vi toàn Thị xã cơ bản được giải quyết đúng theo quy định của

pháp luật; tạo sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại hành chính được thực hiện tương đối nghiêm túc. Các vụ việc được xác minh giải quyết và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết, xử lý triệt để không phát sinh khiếu nại; đặc biệt một số vụ việc, công dân khiếu nại khi được cán bộ tiếp dân hoặc giao nhiệm vụ xác minh, giải thích đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho công dân hiểu rõ và người khiếu nại đã tự nguyện rút đơn khiếu nại trong quá trình thụ lý vụ việc.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị xã giao Thanh tra thị xã đã tiến hành được 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài chính và phòng, chống tham nhũng tại phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND phường Đâu Liêu.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2022, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác PCTN năm 2022. Triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/ThU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy và Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 - 2025;

Ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã ban hành từ năm 2001 đến năm 2020 hết hiệu lực thi hành trong năm 2021; ban hành danh mục một số văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01, tháng 02, tháng 3 năm 2022; Văn bản số 52/UBND-NV ngày 11/01/2022 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ; Văn bản số 27/UBND-NV ngày 06/01/2022 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Văn bản số 2065/UBND-NV ngày 31/12/2022 về việc góp ý Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Văn bản số 15/UBND-TP ngày 05/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về XLVPHC; Văn bản số 176/UBND-TP ngày 11/02/2022 về việc tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp thông tin giới thiệu về trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý; Văn bản 201/UBND-TP ngày 17/02/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022; Văn bản số 229/UBND - TP ngày 21/02/2022 về việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, tự kiểm tra, góp ý dự thảo văn bản

QPPL và chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hàng tháng gửi các phòng, ban, ngành, phường, xã thực hiện.

5. Đánh giá kết quả đạt được:

5.1. Ưu điểm

Ủy ban nhân dân thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tiếp công dân; xử lý, giải quyết đơn thư; kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chủ động, linh hoạt quyết liệt tháo gỡ, xử lý, giải quyết kịp thời một số vụ việc vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; chỉ đạo UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật; đã chủ động trong công tác đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân do vậy đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Đã có nhiều biện pháp tích cực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về quan điểm giải quyết vụ việc được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các quyết định ban hành đúng thẩm quyền, trình tự quy định pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Việc chấp hành các quyết định giải quyết hành chính được thực hiện tương đối nghiêm túc. Các vụ việc được xác minh giải quyết và tổ chức thực hiện đầy đủ triệt để thấu tình, đạt lý.

Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, tập trung đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, đặc biệt công tác luân chuyển vị trí công tác theo Nghị định 59/NĐ/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm soát tài sản thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5.2. Tồn tại, hạn chế

Vẫn còn tình trạng một số trường hợp công dân chưa đồng tình với quyết định hành chính về đất đai, nhất là quyết định về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thực hiện các chương trình, dự án; hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên đã phát sinh khiếu kiện.

Một số vụ việc ban hành quyết định giải quyết đúng quy định, đảm bảo trình tự thủ tục nhưng chưa được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để, do công dân cố tình không thực hiện theo quy định của pháp luật, cố tình khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và có thái độ thiếu hợp tác với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó một số đơn vị quan tâm chưa đúng mức trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn đốc tổ chức và cá nhân thực hiện thiếu quyết liệt.

Công tác thanh tra theo kế hoạch gặp nhiều khó khăn, việc giải quyết đơn thư có những vụ việc còn chưa kịp thời đặc biệt là đối với các vụ việc phức tạp phải thành lập đoàn xác minh để giải quyết.

Trong quá trình xem xét giải quyết vụ việc còn nặng về văn bản hành chính, chưa đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, bản chất sự việc phát sinh khiếu kiện, tổ chức đối thoại chưa kịp thời, chưa thấu đáo nên một số vụ việc chưa được giải quyết triệt để, dứt điểm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên, chưa sâu rộng trong Nhân dân. Một số hộ dân hiểu biết về chính sách bồi thường và các quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn hạn chế, từ đó một số đối tượng cố tình yêu sách Nhà nước thực hiện theo ý của mình chứ không chấp thuận theo quy định của pháp luật nhà nước, bên cạnh đó có một số phần tử xấu kích động cho các đối tượng này cố tình chống đối, không chấp hành chính sách, pháp luật nhà nước, không thực hiện giải phóng mặt bằng mà tiếp tục khiếu nại.

Một số cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm đếm, áp giá đền bù tài sản, đất đai, hoa màu giải thích chính sách pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng cho Nhân dân chưa thấu đáo, công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện vận động nhân dân thực hiện chủ trương đền bù, giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ và nguồn vốn bố trí triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng kịp thời.

Cấp ủy, Chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tranh chấp; công tác đối thoại, hòa giải cơ sở chưa kịp thời, còn có biểu hiện né tránh, đùn đẩy xử lý vụ việc dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Về công tác thanh tra,

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài chính và xây dựng cơ bản tại UBND phường Nam Hồng.

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và các khoản thu khác tại Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

Duy trì tốt công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại UBND thị xã; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, theo dõi công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư của công dân tại UBND các phường, xã trên địa bàn nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tham mưu phương án xử lý dứt điểm các vụ việc đơn thư tồn đọng tại các phường, xã sau khi tổng hợp kết quả rà soát;

Tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đúng quy định của pháp luật đối với đơn thư phát sinh mới; phối hợp với các Sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư còn tồn đọng trên địa bàn, hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp gây mất ổn định tình hình trên địa bàn thị xã

* Xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022.

* Triển khai đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đối với các đối tượng được thanh tra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Áp dụng hiệu quả các giải pháp nhằm thực tiễn hóa Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và văn bản 1331-CV/TU ngày 02/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 20/UBND-NCm về đẩy mạnh phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/ThU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy và Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 - 2025;

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính...

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng (tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn khác; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác...). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. - Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng

Phối hợp Thanh tra tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước phòng chống tham nhũng ở phòng, ban trực thuộc UBND thị xã và phường xã trên địa bàn.

Phối hợp phòng Nội vụ tổ chức việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022 theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

4. Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo.

Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận thanh tra, kiểm toán các cấp theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

5. công tác xây dựng lực lượng thanh tra.

Quản triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm nhằm trong sạch đội ngũ cán bộ ngành. Xây dựng cơ quan Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh trong sạch, vững mạnh.

Rà soát thực trạng đội ngũ làm công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác này trên địa bàn toàn thị xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiếp dân; giải quyết đơn thư và thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Văn phòng HĐND-UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Hùng